



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
21กรกฎาคม2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hooninside, nationtv, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสถานประกอบการต้านโควิด-19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อลดการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยร้อยละ 80 เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน เบื้องต้นคัดเลือกโรงงาน 3 แห่ง คือ 1.บริษัทจตุรเจริญชัย จำกัด จ.ราชบุรี สถานประกอบการขนาดเล็ก 2.บริษัทเซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จ.สมุทรสาคร สถานประกอบการขนาดกลาง 3.บริษัทโอดานี เรเดียม จำกัด จ.นครปฐม เป็นต้นแบบในการดำเนินการ และขยายผลเพื่อควบคุมป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานสถานประกอบการและครอบครัวทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ประเทศไทยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อและรายงานต่อนานาชาติ ในการระบาระยะแรกมีห้องแล็บที่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อได้ 2 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมฯ ได้พัฒนาและขยายเครือข่ายการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทำให้ขณะนี้มีห้องแล็บทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตรวจวินิจฉัยได้ 209 แห่ง และยังร่วมมือกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พัฒนาน้ำยาตรวจ สำหรับใช้ในประเทศไทยได้เอง มีน้ำยาส่งกว่า 601,870 test และมีระบบการรายงานผลตรวจแบบออนไลน์ ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ได้พัฒนาวิธีการตรวจใหม่ๆ เช่น การตรวจน้ำลายรวมตัวอย่าง โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค ตรวจตัวอย่าง 100,000 ราย ในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ ส่วนการวิจัยวัคซีน ทั่วโลกมีวัคซีนที่อยู่ในกระบวนการผลิต 140 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นของประเทศไทย 4 ชนิด ผลการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าภูมิคุ้มกันขึ้นสูงและดีมาก มีแผนที่จะผลิตและวิจัยในคนประมาณเดือน.ค. ส่วนต่างประเทศที่มีการพัฒนาวัคซีน หากประสบความสำเร็จ ได้เตรียมโรงงานรองรับการผลิตเทคโนโลยีมาผลิตให้กับคนไทย สำหรับการศึกษาวิจัยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้ทดลองประสิทธิภาพในห้องทดลองกับเชื้อจริง พบว่าสามารถทำลายเชื้อในเซลล์ปกติได้เป็นครั้งแรกของโลก ได้ส่งข้อมูลให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-สสจ.ระนอง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี ช่วยให้ห่างไกลโควิด-19 ได้แก่ 1.ล้างมือก่อนเข้าบ้าน และระหว่างใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน 2.ล้างมือเมื่อรับพัสดุและหลังแกะพัสดุทุกครั้ง 3.ล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร 4.แยกของใช้ส่วนตัว 5.อาบน้ำสระผมหลังกลับจากที่แออัด แล้วสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ 6.ใช้งานชามช้อนส้อมส่วนตัว ไม่กินอาหารร่วมกัน 7.อาหารที่ซื้อหรือสั่งมา ให้เทใส่จานชามที่บ้าน ไม่ควรกินอาหารจากห่อหรือกล่องบรรจุอาหาร 8.อุ่นอาหารให้ร้อนก่อนกินทุกครั้ง 9.แยกขยะให้ถูกประเภท โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ให้มัดใส่ถุงแยกทิ้งลงถังขยะอันตราย

มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tninthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ที่วิทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 52 ปี อาชีพช่างไฟฟ้า เดินทางกลับจากสิงคโปร์ เข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อวันที่ 17 ก.ค. ผลพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อสะสม 3,250 ราย เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย หายป่วยสะสม 3,096 ราย และยังรักษาในรพ. 96 ราย ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 56 ส่วนการตรวจหาเชื้อกรณีทหารอียิปต์ จ.ระยอง และลูกทูดูดานที่ กทม. ใน จ.ระยอง วันที่ 18 ก.ค. ตรวจ 809 ราย ไม่พบเชื้อ 808 ราย รอผล 1 ราย วันที่ 19 ก.ค. ตรวจ 486 ราย ไม่พบเชื้อ 273 ราย รอผล 213 ราย โดยรถพระราชทานจะอยู่ตรวจเชื้อจนครบ 14 วัน ส่วน กทม. ตรวจ 364 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ รวมตรวจทั้งสิ้น 6,865 ราย ไม่พบเชื้อ 6,287 ราย รอผล 214 ราย

-สำหรับคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยรวม 43,121 ราย พบติดเชื้อ 313 ราย อัตราติดเชื้อ 0.73% ขออย่าว่า อย่าคาดหวังว่าประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์ ทั้งนี้ คนไทยที่อยากกลับจัตัดใจได้วันละประมาณ 600 ราย โดยต้องมีการลงทะเบียน มีเอกสารประกอบการเดินทางครบ และมีเครื่องที่จะบินเข้ามา ซึ่งจะบริหารจัดการผ่านสถานทูต ส่วนด้านพรมแดน ยังไม่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้า หากจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว ศบค.ชุดใหญ่จะประชุมผ่อนคลายมาตรการ 22 ก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า

-พล.อ.วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กรณีทหารอียิปต์และลูกอุปทูต สัปดาห์หน้าจะเชิญ ศบค. ก.การต่างประเทศ และสมช. มาชี้แจงว่ามีมาตรการปรับปรุงเกณฑ์และการทำงานอย่างไร หากมีข้อสงสัยจะเสนอนายกฯ เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นพ.พลวรรณ์ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ เปิดเผยเรื่องการใช้งานแอปฯ ไทยชนะ ว่า มีผู้ใช้งานสะสม 37,078,364 คน กิจการ/ร้านค้า

ประเด็นข่าว

ลงทะเบียนสะสม 274,887 ร้าน ดาวน์โหลดแอปฯ 767,341 ครั้ง มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม ไทยชนะ 52.4% โดยหากพบผู้ติดเชื้อส่ง SMS แจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงภายใน 5 ชั่วโมง เหมือนกรณีอียิปต์ที่มีการแจ้งเตือนใน จ.ระยอง 394 หมายเลข จึงขอฝากทุกคนเช็กอิน -เช็คเอาท์ทุกสถานที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, innnews)

-ททท. ร่วมกับ สธ. และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัย 5 ภูมิภาค (Safety & Hygienic Road Trip) เพื่อเดินทางท่องเที่ยวตามแนวคิดท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยสอดแทรกเนื้อหาการเตรียมความพร้อมเรื่องการตรวจเช็คความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และรถบัส พร้อมนำเสนอตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัย-ปลอดภัย และโปรแกรมนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เผย ชาวระยองออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว การประกาศจ่าย 100,000 บาทให้ผู้ติดเชื้อในระยองของนายก อบจ.ระยอง ทำให้ความเชื่อมั่นของชาวระยองกลับคืนมา แต่แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ประชาชนยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, innnews

-ผวจ.ยะลา แดงผลการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านกิจกรรม “70 วันยะลาปลอดภัย ชีวิตปลอดภัย” โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโควิดใน จ.ยะลา ที่ผ่านมา ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต สื่อให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาโควิด 19

ประเด็นผลกระทบ

1.พิจารณาต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน-ผ่อนปรนเฟส 6

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, จส.100, thebangkokinsight)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ร่วมกับ รมว.มหาดไทย เลขาธิการ สมช. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ รองผบ.ทบ.หารือการคลายล็อกกิจการและกิจกรรมในเฟส 6 และการต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค.นี้ และจะนำผลการประชุมเสนอที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่พิจารณาวันที่ 22 ก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้มีคนไทยกลับอีก 5 เที่ยวบิน 630 คน ส่วนการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 6 จะให้ชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มเติม รวมถึงกองถ่ายภาพยนตร์ จะพิจารณาอนุญาต 4 กลุ่ม คือ 1.ต่างชาติจัดการแสดงสินค้าในราชอาณาจักร โดยเป็นกลุ่มคนที่ไม่มาก เข้ามาในเวลาที่กำหนด 2.ต่างชาติถ่ายทำภาพยนตร์ โดยมีตารางกำหนดแผนวันและเวลาสามารถควบคุมได้ 3.แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการก่อสร้าง และ 4.กลุ่มที่เข้ามารักษาพยาบาล เช่น เสริมความงาม และปรึกษาเรื่องการมีบุตร เป็นต้น ทั้งหมดต้องอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ หรือกักตัวใน รพ. 14 วัน จะเสนอที่ประชุมใหญ่ศบค.พิจารณา 22 ก.ค.นี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านการทูต ขณะนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่สถานทูตเดินทางเข้ามาใหม่ และหากเข้ามา ทุกคนต้องเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ 14 วัน โดยไม่มีข้อยกเว้น จากนั้นจึงสามารถกลับไปที่พักได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, แนวหน้า

-นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงการพิจารณาลดมาตรการป้องกันโควิด -19 ระยะที่ 6 ว่า ต้องรอฟังที่ประชุมศบค.ชุดเฉพาะกิจที่จะนำเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 22 ก.ค. ซึ่งต้องประเมินความเหมาะสมต่อไป

2.ทุจริตในโครงการเที่ยวปันสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

-นายไพบุลย์ นิตตะวัน ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับฯ ให้สัมภาษณ์กรณีผู้เปิดเผยข้อมูลโครงการเที่ยวปันสุข มีการเรียกเก็บค่าหัวคิววงกระตุ้นการท่องเที่ยวของ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ว่า กมธ.ได้เชิญตัวแทนก.การท่องเที่ยว และสธ. มาชี้แจงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว รวมถึงข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น หากพบประเด็นใดไม่ชัดเจน จะตั้งอนุ กมธ.มาตรวจสอบและลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริง

3.โควิด 19 กลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เว็บไซต์มติชน)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงผลการถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 พบว่า เชื้อแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่ม A ร้อยละ 60 และ กลุ่ม B ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศจีน อิตาลี และสเปน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและศึกษายีนของไวรัสโควิด-19 จากผู้ติดเชื้อที่พบในไทย พบว่าไวรัสกลุ่ม B มีการกลายพันธุ์ชนิด D614G ซึ่งพบมากในประเทศแถบยุโรป สอดคล้องกับที่มาของเชื้อไวรัสที่พบการกลายพันธุ์ชนิด D614G ในประเทศไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อที่มาจากแถบยุโรป เช่น อิตาลี สเปน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ชนิด D614G มีปริมาณไวรัสเป็นจำนวนมาก ทำให้เชื้อเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจกลไกของไวรัส และพัฒนาวัคซีนและออกแบยยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.มาตรการคลายล็อกสำหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถามประเด็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ว่า มีคนไทยแจ้งความประสงค์ขอกลับประเทศเหลืออยู่

ประเด็นข่าว

อีกเท่าไร และจะใช้เวลานานแค่ไหน รวมทั้งแผนการคลายล็อกคนที่ จะเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นอย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

-นายดอน ปรมดีรัตน์ รมว.ต่างประเทศ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ 19-31 ก.ค. มีผู้แจ้งขอเดินทางกลับ 8,287 คน และตั้งแต่ 4 เม.ย.-18 ก.ค. เดินทางกลับมาแล้ว 56,934 คน ในจำนวนนี้ติดเชื้อ 310 คน หรือ 0.5% ก.การต่างประเทศมีกลไกควบคุมที่เข้มข้นและเป็นระบบ และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ติดตามให้การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางกลับอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการติดตามสอบสวนโรคก่อนเดินทางกลับ และคนไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ดูแลตัวเองดี ทำให้คนไทยที่กลับมาไม่มีผู้ติดเชื้อไม่มาก ส่วนการคลายล็อกให้เดินทางเข้าประเทศ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของศบค.สามารถรับมือได้ ขณะที่การเปิด Travel Bubble จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.ปรีชา เปรมาปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่างมาตรการ Organization Quarantine : OQ ที่ต้องทำระดับเดียวกับกับ State Quarantine เพื่อรองรับการผ่อนคลายการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศ ส่งให้ศบค.ชุดเล็กพิจารณาแล้ว โดยจะเริ่มจากประเทศที่เสี่ยงต่ำก่อน คาดว่าการนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวนมากคงต้องรอต่อไปอีกระยะหนึ่ง ขณะนี้อนุญาตให้นำเข้าแรงงานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับสูงตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้น

5.ปรับปริตตั้งงานมอเตอร์โชว์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์,

-เจ้าหน้าที่ สธ. เรียกปริตตั้งในงานมอเตอร์โชว์ 2020 ที่ถอดเพชชิลด์เพื่อถ่ายรูป ไปปรับเป็นเงิน 2,500 บาท

สถานการณ์อื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ต้อนรับทูตไนจีเรีย ซึ่งชมไทยในการแก้ปัญหาโรคโควิด 19 และพร้อมให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายสุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7 รายการ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด, เครื่องสแกนอุณหภูมิบนใบหน้า, ทุนยนต์ลำเลียงอาหารและเวชภัณฑ์, ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก, ตู้ตรวจเชื้อความดันลบ และรถตู้เคลื่อนที่ตรวจเชื้อแบบความดันบวก ให้แก่ พล.ท.ธรรมนุญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อมอบให้รพ.ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี และแผนกแพทย์ กองทัพอากาศที่ 1 รวมถึงให้บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก โดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันฯ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, thebangkokinsight, sanook, tnnthailand, mcot, kapook, xinhuathai)

-**ออสเตรเลีย** แพทย์เตือนว่าต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้ที่จะควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ในนครเมลเบิร์นได้ แม้ใช้มาตรการล็อกดาวน์และบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากาก แต่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อใหม่รายวันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 438 คน

-**อังกฤษ** รัฐบาลได้ลงนามกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่พัฒนาได้แล้วให้กับอังกฤษ รวม 90 ล้านโดส

-**เกาหลีใต้** จับชายปิดเบือนข้อมูล ทำโควิด-19 ระบาดหนักรอบ 2

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ป่วยใหม่ 168 คนในกรุงโตเกียว ขณะที่กลุ่มคนทำงานกลางคืนในญี่ปุ่นกำหนดระเบียบเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

-**สหรัฐอเมริกา** แพทย์ 87 คน เรียกร้องผู้ว่าการรัฐแอริโซนาให้ปิดเทอมต่อจนถึงเดือนต.ค. หลังผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านรัฐฟลอริดา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 12,478 ราย ส่วนรัฐเท็กซัส พบเด็กอายุไม่เกิน 1 ขวบ ติดเชื้อถึง 85 คน

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยใหม่ 40,425 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 1,118,043 ราย สูงสุดในทวีปเอเชียและเป็นอันดับ 3 ของโลก

-**กรีซ** เตรียมปรับเงินประชาชนหากพบไม่ใส่หน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19 ระบาดซ้ำสอง

-**กัมพูชา** ย้ำพลเมืองต่างชาติปฏิบัติตามมาตรการโควิด หลังพบคนหลบหนีออกจากศูนย์กักตัว

-**ฮ่องกง** พบผู้ป่วยใหม่ 73 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ติดจากรพ.และร้านอาหาร

-**มาเลเซีย** กำลังพิจารณามาตรการต้องสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะ หลังกลับมาพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเลขสองหลัก และประชาชนเริ่มละเลยมาตรการทางสังคม

-**ลาว** จับตาคนเข้าประเทศ เพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 แม้ไม่มีผู้ป่วยใหม่กว่า 3 เดือน

-**จีน** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เพิ่มเป็นเกือบ 50 คนภายในสัปดาห์เดียว และพบผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เมืองแล้ว ด้านเจ้าหน้าที่เร่งมือตรวจคัดกรอง

-**เกาหลีใต้** กำหนดให้สแกนคิวอาร์โค้ดตามสถานที่ต่างๆ

-**ฝรั่งเศส** พบการระบาดของโควิด-19 ใน 400-500 คลัสเตอร์ แต่ยังไม่ใช่ระลอก 2 เริ่มบังคับสวมหน้ากากภายในอาคาร

-**เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์** ชายหนุ่มออกไปกับแก๊งเพื่อน ไม่ใส่หน้ากากอนามัย สุดท้ายติดโควิด-19 และแพร่สู่คนในบ้าน ทำให้พ่ออาการหนัก ต้องเข้าไอซียู ใช้เครื่องช่วยหายใจ

ประเด็นข่าว

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 14,839,119 ราย เสียชีวิต 612,443 ราย รักษาหาย 8,892,624 ราย

วัยรุ่นทำร้ายแพทย์และจนท.ห้องฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-จากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาท และก่อเหตุทำร้ายร่างกายทำร้ายแพทย์หญิงและเจ้าหน้าที่ รพ.วิภาวดีรังสิต เนื่องจากไม่พอใจที่เพื่อนเสียชีวิต และตามไปจะทำร้ายคู่อริที่รพ.เมืองสมุทรปู้เจ้า ทำลายข้าวของ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ได้รับความเสียหาย ชุดสืบสวน สภ.สำโรงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุได้ 11 คน เตรียมแจ้งกล่าวข้อหา ร่วมกันข่มขู่ต่อสู้อัน เป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และดำเนินคดีกับกลุ่มที่ยกพวกมาทำร้ายภายในรพ. ความผิดฐานร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิกาล, ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าหารือ พล.อ.ท. นพ.ชูพันธ์ ชาญสมร ผอ.รพ.วิภาวดีรังสิต ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ประกอบด้วย 1.พญ.ธนิษานต์ สุพานิช ถูกขว้างไห้ไล่ด้านซ้าย 2.นายสุริวัฒน์ คำนันท์ พนักงานขับรถ โดนขว้างผ้าผืน และ 3.นางสาวศยามล วงศ์เกิดนิมิต แผนกเอกซเรย์ โดนขว้างกระแทกผนัง มีแผลถลอกที่ข้อศอก เรื่องนี้ต้องมีมาตรการลงโทษอย่างหนักทันที ทั้งอาญาทั้งแพ่ง เพื่อเป็นแบบอย่างไม่เกิดขึ้นอีก

-นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า คดีจำพวกนี้ศาลพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 คดีวัยรุ่น 9 คนตามไปทำร้ายกันในห้องฉุกเฉิน รพ.อ่างทอง ศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน รับสารภาพเหลือจำคุก 3 เดือน แต่พฤติการณ์ร้ายแรงไม่ย่ำเกราชกฎหมาย จึงลงโทษไม่รอลงอาญา

-พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ดูแลกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ครั้งนี้เป็นเรื่องน่าตกใจที่เกิดขึ้นในรพ.เอกชน ดังนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่องมาตรการควบคุมความปลอดภัยในรพ.เอกชน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เหตุการณ์วัยรุ่นวิวาทกันในรพ.เริ่มเกิดบ่อยมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการ กรมฯ จะดำเนินงานผ่านทีมเอ็มแคทในพื้นที่ โดยจะคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น คัดกรองความเครียด ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต พูดคุยให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ โดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้หลังจากเกิดเหตุการณ์ ตลอดจนมีแนวทางการส่งต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้เข้ารับการรักษาเฉพาะทางจิตเวช หากพบกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรม จะให้พูดคุยกับจิตแพทย์หรือพยาบาลจิตเวชโดยตรง ซึ่งจะมีแผนการดูแลเฉพาะกลุ่มเสี่ยง โดยเฝ้าระวังดูแลปัญหาสุขภาพจิตและส่งต่อการรักษาให้หน่วยที่รับผิดชอบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-นพ.ณรงค์ ธานีเดช ผอ.รพศ.อุดรธานี เปิดเผยว่า หลังจากเมื่อปีผ่านมา เกิดเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นตีกันในห้องฉุกเฉินของรพ. 6 ครั้ง ภายใน 2 เดือน จึงร่วมมือกับ สภ.เมืองอุดรธานี ตั้งสถานีตำรวจชุมชนรพ.อุดรธานี บริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะแวะเข้าตรวจในช่วงกลางคืนประจำ โดยเฉพาะในช่วงที่มีเทศกาล หรือช่วงที่สถานบันเทิงเล็ก

ชม รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชชิการเมือง

-กล่าวถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ว่า เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ทำอะไรก็ถูกพูดถึงตลอด แม้ที่ผ่านมาจะทำอะไรที่บางคนไม่เข้าใจ แต่ก็พร้อมขอโทษ แต่สิ่งที่เจ้าตัวบอกว่าจะไม่ปล่อยผ่านเด็ดขาด คือ ไม่ทนกับการทุจริตในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เห็นได้จากกรณีส.ส.ฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลคลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตเบิกงบ สปสช. ก็ลุยตรวจสอบการทำงานของ สปสช. จนพบว่ามีการทุจริตจริง พร้อมประกาศให้สืบสวนไปให้ถึงต้นตอ จึงไม่เสียแรงหากจะยกฉายา "รัฐมนตรีปราบโกง" แห่งกระทรวงหมอให้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์คั่นปากอวยกเล่า

-กล่าวถึงการทำงานของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. และในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง สิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาด คือ เรื่องทุจริต เห็นได้จากตั้งแต่มารับตำแหน่ง หากมีเรื่องอื้อฉาวจะไม่เพิกเฉยและแก้ปัญหาโดยด่วน ล่าสุดพบเรื่องทุจริตของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง มูลค่าความเสียหาย 74 ล้านบาท ได้ส่งสัญญาณให้สืบสวนไปให้ถึงต้นตอ และระงับจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับ 18 คลินิกเพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว

ปาตินใส่รถพยาบาล จ.พะเยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชนออนไลน์, ไทยรัฐ

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Littlecupid Yodya โพสต์เตือนภัยผู้ใช้เส้นทางจุน-ปง ช่วงบ้านห้วยกั้งถึงบึงบางจากจุน จ.พะเยา ระบุว่า มีคนปาตินใส่กระจกรถส่งผู้ป่วย เมื่อคืนวันที่ 19 ก.ค. 2563 โชคดีที่บุคลากรและคนไข้ภายในปลอดภัย

แมงมุมพิษ จ.กระบี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.ณัฐพงษ์ คุณงาม ผอ.รพ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ระบุ แมงมุมที่กัดเด็กหญิง 8 ขวบ เป็นแมงมุมบ้าน ไม่มีพิษ สาเหตุที่มีอาการบวมเนื่องจากแผลติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกันของเด็กตอบสนอง ได้รักษาตามอาการและให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียจนอาการดีขึ้นแล้ว ขณะที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแมงมุมแม่ม่ายสีน้ำตาลมีพิษรุนแรงต่อระบบประสาท แต่ปล่อยพิษน้อยทำให้ไม่ถึงเสียชีวิต และยังมีผู้เสียชีวิตในไทย หากถูกกัดให้ล้างด้วยน้ำสะอาด

ประเด็นข่าว

และรีบไปพบแพทย์ ห้ามทายาหม่องเพราะจะทำให้เส้นเลือดเปิดและพิษกระจายเร็วขึ้น

ยกระดับร้านสตรีฟู้ด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เจียรชัย สุวรรณเพ็ญ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำวัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา ยกระดับอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา และพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ร่วมโครงการ

โรคชิคุนคุนยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคชิคุนคุนยา ปี 2563 พบผู้ป่วย 4,307 ราย คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากการพบผู้ป่วยกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ การป้องกันโรคคือ จัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ทายากันยุง กำจัดยุงในบ้าน และนอนกางมุ้ง สถานพยาบาลควรเฝ้าระวังโรคและเมื่อพบผู้ป่วยควรรายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว

การใช้เชียงให้ถูกสุขลักษณะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นทีวี, MCOT, ฐานเศรษฐกิจ, ChiangmaiNews

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ เชียงที่สกปรกอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหาร ควรเลือก-ใช้-เก็บอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเลือกซื้อเชียงที่มีพื้นผิวเรียบ ไม่มีร่องลึกลงจนไม่สามารถทำความสะอาดได้ ทำความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน ห้ามใช้ผ้าสกปรกเช็ด แยกเชียงสำหรับหั่นอาหารสุกดิบ หรืออาหารพร้อมบริโภค เก็บเชียงให้สูงกว่าพื้น เชียงไม่ต้องหมั่นนำมาล้างแดดเพื่อป้องกันเชื้อรา ที่สำคัญต้องทำความสะอาดและดูแลรักษาอย่างถูกวิธีเป็นประจำ

ข่าวปลอมสูตรยาแก้มะเร็งกระเพาะอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, New18, สยามรัฐ, thailandplus, JS100, ผจก.ออนไลน์

-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุ กรณีมีการเผยแพร่สูตรยาแก้มะเร็งในกระเพาะอาหาร ประกอบด้วย ใบเหงือกปลาหมอ หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ ต้นพญารากดำ ขันทองพยาบาท กำแพงเจ็ดชั้น หัวร้อยรู ไม้สักหิน โรกทั้งสอง สมมทั้งสอง แก่นขี้เหล็ก รากพุดตอ รากสาเก ดอกติป्ली กำมะถันเหลือง กำมะถันแดง รากหญ้าคา หญ้าลิ้นงูชนิดดอกขาว ใบสังกรณี หนุมานประสานกาย และใบทองพันชั่ง จากตรวจสอบข้อมูลวิชาการ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกยืนยันว่าสูตรยานี้สามารถรักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้